



การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสำหรับผู้ย้ายถิ่นชาวมุสลิม จากเมียนมา และกลุ่มเสี่ยงพิเศษอื่นในประเทศไทย

ภาพรวม

ตั้งแต่ปี 2556 องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน ประเทศไทย ได้ให้ความช่วยเหลือชาวมุสลิมจากเมียนมาและกลุ่มเสี่ยงพิเศษอื่นมากกว่า 3,000 คน ในจำนวนนี้รวมชาวบังคลาเทศที่อยู่ภายใต้ความดูแลของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (Immigration Detention Centres: IDCs) บ้านพักเด็กและครอบครัว และสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

การช่วยเหลือกลุ่มผู้ย้ายถิ่นฯ ดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานประชากร ผู้ลี้ภัยและย้ายถิ่น (Bureau of Population, Refugees, and Migration : PRM) ภายใต้การดำเนินงานของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา หน่วยงานช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและคุ้มครองพลเรือนของคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection : ECHO) รัฐบาลญี่ปุ่น รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี และรัฐบาลตุรกี ไอโอเอ็มได้ดำเนินกิจกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้ย้ายถิ่นฯ ที่อยู่ภายใต้การดูแลชั่วคราวของสถานคุ้มครองในประเทศไทย รวมทั้งให้การสนับสนุนด้านต่างๆ ดังนี้

การสนับสนุนด้านการแพทย์ (Medical Support)

การตรวจสุขภาพเบื้องต้นและการติดตามการรักษา เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการเป็นประจำอย่างต่อเนื่องในจังหวัดระนอง พังงา สุราษฎร์ธานี และสงขลา รวมถึงการตรวจสุขภาพเพื่อการคัดกรองผู้ย้ายถิ่นฯ ที่ดำเนินการในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ไอโอเอ็ม ได้ให้การสนับสนุนด้านโภชนาการเสริมแก่ผู้ย้ายถิ่นฯ อาทิ นม ขนมหักให้พลังงานสูง ไข่ต้ม และผลไม้ เป็นต้น

การสนับสนุนด้านจิตสังคม (Psychosocial Support)

เพื่อเป็นการลดปัญหาความเสี่ยงด้านจิตสังคมของผู้ย้ายถิ่นฯ ไอโอเอ็ม ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ คำปรึกษา และจัดกิจกรรมด้านวิชาการและนันทนาการให้แก่ผู้ย้ายถิ่นฯ อาทิ เช่น กิจกรรมกีฬา การสอนทำอาหาร การสอนภาษาอังกฤษ การสอนทอตะกร้า รวมทั้งการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตแบบเป็นกลุ่มและรายบุคคล โดยในการดำเนินกิจกรรมจะมีล่ามคอยอำนวยความสะดวกด้านการสื่อสาร

สิ่งอุปโภค (Non-Food Items: NFIs)

ไอโอเอ็มแจกจ่ายเครื่องอุปโภคหลากหลายประเภทแก่ผู้ย้ายถิ่นฯ อาทิ อุปกรณ์ทำความสะอาด เสื้อ พัดลม เสื้อผ้า และอุปกรณ์ออกกำลังกาย นอกจากนี้ ไอโอเอ็มได้แจกจ่ายชุดอนามัย ประกอบด้วย ยาสีฟัน สบู่ แชมพู ผงซักฟอก ยากันยุง และผ้าอนามัย แก่ผู้ย้ายถิ่นฯ เป็นประจำทุกเดือนในทุกพื้นที่

การสนับสนุนด้านน้ำดื่ม สุขาภิบาล และอนามัย (Water, Sanitation and Hygiene: WASH)

การสนับสนุนด้านน้ำดื่ม สุขาภิบาล และอนามัยนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ โดยไอโอเอ็มให้การสนับสนุน อาทิ การบำรุงรักษาและการเปลี่ยนท่อน้ำ การปรับปรุงห้องน้ำ การติดตั้งเครื่องกรองน้ำ การซ่อมพื้น และการปรับปรุงด้านอื่น ๆ เพื่อความเป็นอยู่ที่ถูกสุขลักษณะของผู้ย้ายถิ่นฯ

ข้อมูลสำคัญ

ระยะเวลาโครงการ : พ.ศ.2556 ถึงปัจจุบัน

ประเทศที่ครอบคลุม : ประเทศไทย

หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ : รัฐบาลไทย (กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข) หน่วยงานของสหประชาชาติ องค์การที่ไม่แสวงผลกำไร และองค์กรประชาสังคม

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ย้ายถิ่นชาวมุสลิมจากรัฐเมียนมาและกลุ่มเสี่ยงพิเศษอื่น ตลอดจนผู้อพยพชาวบังคลาเทศที่ถูกกักกันชั่วคราวในประเทศไทย



เจ้าหน้าที่ IOM กำลังตรวจประเมินสุขภาพในจังหวัดพังงา ภาพ: IOM พ.ศ. 2559



Funded by
European Union
Humanitarian Aid



From
the People of Japan

